

# มหาชัยสาร



ปีที่ 40 ฉบับที่ 29 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

## มหาวิทยาลัย ฯ เชิญตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ รับฟังแนวทางการประหยัดพลังงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมเรื่อง "การวางแผนลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้า" ในวันที่ (7 ก.ค.) เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการจัดการประชุมในเรื่องของการวางแผนลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าในครั้งนี้ว่า เนื่องจากในปัจจุบันนี้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเป็นอย่างมากทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนต่างได้มีการรณรงค์ในการประหยัดพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อศึกษาหาแนวทางการจัดการ การใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้มีผลงานวิจัยด้านการประหยัดพลังงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 ท่าน มาบรรยายให้ความรู้ประกอบด้วย อาจารย์สุนันท์ นิยมเดชา อาจารย์บุญฤทธิ์ จันทร์กลับ และ ผศ.สมใจ หนูผึ้ง จึงขอเชิญตัวแทนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มาร่วมรับฟังแนวทางในการประหยัดพลังงานและนำไปขยายผลในหน่วยงานต่อไป

ท่านใดประสงค์จะแจ้งข่าวผ่านมหาชัยสาร  
โปรดแจ้งมาที่ [pr\\_nstru@hotmail.com](mailto:pr_nstru@hotmail.com)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

### การสัมมนาวิชาการ

#### เรื่อง อุดมศึกษากับการพัฒนาภูมิภาคและเมือง

สวัสดิ์ กฤตราชตนะนัต

ผมไปสัมมนาที่โรงแรมเซ็นจูฟิวพาร์ค กทม. ในเรื่อง อุดมศึกษากับการพัฒนาภูมิภาคและเมือง จัดโดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 มีเรื่อง น่าสนใจ เกี่ยวกับบทบาทอุดมศึกษาในการพัฒนาภูมิภาค และการเมือง ของไออีซีดีศึกษากรณิ ของ Bio Bio Region ประเทศชิลี ไออีซีดี มีข้อเสนอแนะต่อ BIO Bio สรุปดังนี้

1. การพัฒนาทุนมนุษย์ : มหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐในระดับภูมิภาคต้องตั้งหน่วยงานกลาง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และจัดลำดับความสำคัญของภูมิภาคร่วมกัน

สถาบันการศึกษา ควรให้ความสำคัญกับการฝึกงาน ทำเพิ่มทักษะด้านประกอบการ แก่บัณฑิต เพิ่มการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาและเพิ่มโอกาสนักศึกษา เพิ่มเติมแก่ บัณฑิต

2. การสร้างนวัตกรรมในระดับภูมิภาค : ควรขยายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ หน่วยงานพัฒนาภูมิภาคและสถาบันอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น กำหนดความต้องการของภาคธุรกิจ ในพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว กระตุ้นและส่งเสริมให้ อุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จและให้ความสำคัญกับการพัฒนางาน Sector เพื่อส่งเสริม SME ศึกษาวิธีการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิด การสร้างงาน

3. การเพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการพัฒนาระยะยาวควรชี้แนะสังคมในการ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ควรมองว่า "ภูมิภาคคือ ห้องปฏิบัติการ" เพื่อการวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่ในทุก มิติ และควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของ มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบโดยมีหน่วยงานภาครัฐในระดับ

ภูมิภาคเป็นผู้ประสานงาน

4. การเพิ่ม capacity building ของภูมิภาคเพื่อการพัฒนา : สร้างขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองของ ภูมิภาค ควรดำเนินการ learning by doing ควรเพิ่มการ กระจายความรับผิดชอบในการพัฒนาภูมิภาคเพิ่มทักษะ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ให้มากขึ้น และร่วมมือกันพัฒนายุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมโดย ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาภูมิภาค

ไออีซีดี ได้สรุปประเด็นร่วมที่เกิดขึ้นในแต่ละ ประเทศดังนี้

1. จำนวนมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น แต่ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาในอุดมศึกษา ยังมีอยู่

2. ประเด็นคุณภาพการศึกษา คุณภาพของบัณฑิต การฝึกงานทำของบัณฑิต

3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเพิ่มทักษะแนวคิดใหม่ ๆ โดยเฉพาะด้านประกอบการในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

4. มหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศไม่มีความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนมากนัก

5. ควรปฏิรูปมหาวิทยาลัยในทุกมิติ เช่น ด้านนโยบาย : เพิ่มมิติด้านการพัฒนาภูมิภาคหรือพื้นที่ที่เข้าไป ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารจัดการ : เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ระเบียบ เพิ่มความอิสระในการบริหารจัดการ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น ด้านหลักสูตร : ควรเน้นเรื่อง project – oriented and problem based learning การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในทุก ระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อดึงดูดนักศึกษา งบประมาณ ทุนวิจัย เป็นต้น

ผมเห็นว่าข้อเสนอแนะของไออีซีดี และข้อสรุปข้างต้นดังกล่าวนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราชในหลาย ๆ ประเด็น ควรที่นักบริหารของมหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย และ ผู้เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาใคร่ครวญ สิ่งที่เป็นประโยชน์มา ดำเนินการต่อไป จะเป็นคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อีกด้วย

ประมวลภาพการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน  
วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม





บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก่อภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ

เกิดอะไรขึ้นกับระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เมื่อวานนี้ระบบอินเทอร์เน็ตที่สำนักงานอธิการบดีมีอาการถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง.. และอีกหลายที่มีอาการในลักษณะนี้ เลยไม่สามารถลงข่าวที่ส่งผ่านมาทาง mail Pr\_nstru@hotmail.com ให้ได้ทั้งของอาจารย์वलันต์ หาญณรงค์ อาจารย์ชนิดา รอดหุ้ย และอีกหลายท่านที่ส่งมาประชาสัมพันธ์ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ณ เวลามีใครเล่าจะเนื้อหอมเท่าไม้เสียบลูกชิ้น ..เจอใครๆก็สอบถามถึงไม้เสียบฯ ว่า เป็นใคร สวยมั๊ย โสดหรือเปล่า และอีกสารพัดคำถาม ฯลฯ ผাগบอกว่าเขียนได้มีสีสันมักมาก ...แรง..บอกได้คำเดียวว่าแรง มากๆ สำหรับไม้เสียบฯรีเทิร์น ออกมาแค่สองฉบับแพนฯถามถึงกันเกรียวกราว

ส่วนรายการนี้ขึ้นมีนกันทั่วหน้า เมื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีและคณบดี พ.ศ. 2553 โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ จรรย์านุกูล เป็นประธานกรรมการ คณะติดตามตรวจสอบและประเมิน ปรากฏว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกท่าน ดังนี้ อธิการบดี ค่าระดับประเมินอยู่ที่ 4.45 คณบดีคณะครุศาสตร์และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯได้คะแนนเท่ากัน คือ 4.25 ส่วน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะเทคโนโลยีฯ สามคณะได้ค่าระดับประเมินเท่ากัน คือ 4.15 มหาชัยสารขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

เพื่อบัณฑิตใหม่ทุกท่าน คุณกมล บุญเมือง พร้อมด้วยแม่บ้านอาคาร ร่วมด้วยช่วยกันปรับพื้นที่บริเวณข้างโรงยิมเนเซียม เป็นแปลงดอกบานชื่นหลากสี เร่งปลูกกันเต็มที่คาดว่าดอกเบ่งบานทันต้อนรับบัณฑิตใหม่ ที่จะเดินทางมารายงานตัวในวันที่ 10 สิงหาคมนี้

ขณะนี้บริษัท พ้าชวน ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด กำลังก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนอเนกประสงค์ เสริมสร้างสมรรถนะครูพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ภาคเกษตรทั้งแปลงตลอดไปจนถึงบ้านพักอาจารย์ จึงมีการปรับสภาพพื้นที่และขนย้ายดิน ทำให้เกิดฝุ่นและดินแดงตกหล่นบนถนนทำให้ไม่สะดวกในการสัญจร มหาวิทยาลัยได้แก้ปัญหาโดยให้บริษัทนำรถบรรทุกน้ำมาฉีดล้างถนนวันละ 2 ครั้ง คือเวลา 10.00 - 11.00 น. และเวลา 15.00 - 16.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คุณพ่อนุ่น นาวารัตน์ บิดาอาจารย์จันจิรา นาวารัตน์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ขณะนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่ 472/1 หมู่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจะฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 ณ ฌาปนสถานวัดท่าแพ เวลา 15.00 น. วันนี้ (7 ก.ค.) คณะครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มีรถออกจากหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ เวลา 18.00 น.

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยข้อคิดดีๆ "ถ้าอยากมีความสุข ต้องหาความสุข ไม่ใช่หาอย่างอื่น" สวัสดีค่ะ